

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๒๑๑.๖/ว ๑๒๓๓



กระทรวงมหาดไทย

ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๒๒ เมษายน ๒๕๕๒

เรื่อง ข้อสั่งการในที่ประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๔/๒๕๕๒

เรียน ปลัดกรุงเทพมหานคร หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ผู้บริหารส่วนราชการและหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
และหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย

ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้จัดประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๔/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ กระทรวงมหาดไทย นั้น

ในการประชุมดังกล่าว มีข้อราชการสำคัญที่ผู้บริหารระดับสูงได้แจ้งให้หน่วยงานในสังกัด
และผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติราชการ โดยได้นำเผยแพร่ข้อมูลผ่าน
เครือข่ายภายใน (Intranet) ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ที่ <http://moinet> และทาง Internet
ที่ www.moi.go.th เพื่อให้รับทราบโดยทั่วกันด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายต่อพงษ์ อ่ำพันธุ์)

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สำนักงานปลัดกระทรวง

สำนักนโยบายและแผน ส่วนนโยบายและแผนรวม

โทร./โทรสาร ๐ ๒๒๒๑ ๙๔๖๘ , ๐ ๒๒๒๓ ๔๘๗๐ มท. ๕๐๕๗๗

สรุปข้อสั่งการในที่ประชุมกระทรวงมหาดไทย

ครั้งที่ ๔/๒๕๕๒

วันพุธที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๒ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม ๑ กระทรวงมหาดไทย

นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ ๔/๒๕๕๒ ได้มอบนโยบายและเน้นย้ำแนวทางการปฏิบัติราชการ เพื่อให้ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และผู้ว่าราชการจังหวัด รับทราบและปฏิบัติ ดังนี้

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
<p>● <u>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</u></p> <p>๑. ขอขอบคุณข้าราชการทุกฝ่าย ที่ให้ความร่วมมือในการควบคุมสถานการณ์ เหตุการณ์การชุมนุมของกลุ่ม นปช.</p>	<p>- ขอขอบคุณผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บังคับการตำรวจ และข้าราชการทุกฝ่าย ที่ให้ความร่วมมือในการดูแลเหตุการณ์และควบคุมสถานการณ์มิให้เกิดความรุนแรง แม้เหตุการณ์จะยุติลงไปแล้วแต่การบังคับใช้กฎหมายต่อผู้กระทำความผิดต้องดำเนินการต่อไป เพื่อเป็นการรักษากฎหมายบ้านเมืองให้สังคมไทยอยู่อย่างสงบร่มเย็น</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด - ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย</p>
<p>๒. การจัดงาน “เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงครบรอบปีที่ ๖๐ แห่งการบรมราชาภิเษก” ในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๒</p>	<p>- ขอเชิญชวนทุกจังหวัดและทุกหน่วยงาน ร่วมกันจัดกิจกรรม “เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงครบรอบปีที่ ๖๐ แห่งการบรมราชาภิเษก” ในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๒ เพื่อแสดงความจงรักภักดี และปลุกฝังความสามัคคีของคนในชาติ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๒ ให้กระทรวงมหาดไทย เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม ณ ลานพระบรมรูปทรงม้า ตลอดถึงถนนราชดำเนิน โดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ให้ทุกจังหวัดจัดมวลชนมาร่วมงานดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด - ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
<p>๓. การตรวจสอบการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสื่อท้องถิ่นที่มีผลกระทบต่อสถาบันสำคัญของชาติ</p>	<p>- ตามที่ได้เกิดเหตุการณ์สถานการณ์การชุมนุม ซึ่งมีกระแสการปลุกกระดมมวลชนผ่านสื่อต่าง ๆ อย่างแพร่หลายโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เคเบิลทีวี และวิทยุชุมชน ซึ่งยังไม่มีหลักเกณฑ์การควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดและทั่วถึง โดยสื่ออาจถูกใช้เป็นเครื่องมือในการกระทำการอันหมิ่นเหม่ต่อสถาบัน หรือมิใช่การกระทำภายใต้ความมุ่งหมายแห่งรัฐธรรมนูญ อันเป็นการกระทำผิดต่อความมั่นคงของรัฐตามมาตรา ๑๑๖ ประมวลกฎหมายอาญา</p> <p>ให้ทุกจังหวัดและทุกอำเภอตรวจสอบการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสื่อท้องถิ่น โดยเฉพาะเคเบิลทีวีและวิทยุชุมชน ที่มีผลกระทบต่อสถาบันสำคัญของชาติ หากพบว่ามีกระทำความผิดซ้ำ ๆ และไม่ให้ความร่วมมือ ให้พิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และรายงานผลการปฏิบัติงานให้กระทรวงทราบ</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p> <p>- อำเภอทุกอำเภอ</p>
<p>๔. การเยียวยาผลกระทบที่เกิดจากความขัดแย้งทางการเมืองแก่ประชาชน</p>	<p>- ให้ทุกจังหวัด และทุกอำเภอ จัดชุดมวลชนสัมพันธ์ หรือทีมปฏิบัติการจิตวิทยาเข้าไปรับฟัง และทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนทุกหมู่บ้าน ชุมชน ต่อสถานการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้น โดยเราจะต้องหันหน้ามาพูดคุยกัน รับฟังซึ่งกันและกันให้มากขึ้น ปัญหาทางการเมืองในขณะนี้ ฝ่ายการเมืองกำลังร่วมกันแก้ไขปัญหาในระบบรัฐสภา โดยทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย หากสามารถให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของจังหวัด และอำเภอได้ ให้ดำเนินการทันที</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p> <p>- ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย</p>
<p>● <u>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์)</u></p> <p>๑. การติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเคเบิลทีวีและวิทยุชุมชน</p>	<p>- ให้ทุกจังหวัด ติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของเคเบิลทีวีและวิทยุชุมชนในพื้นที่ กระทรวงได้เชิญนายกสภามาคมและผู้ประกอบการเคเบิลทีวีและวิทยุชุมชนมาร่วมหารือเรื่องการสร้างความสามัคคีสมานฉันท์ของคนในชาติ โดยขอความร่วมมือผู้ประกอบการเคเบิลทีวี และวิทยุชุมชน ไม่ให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ๒ เรื่อง ดังนี้</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p> <p>- กรมการปกครอง</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
	<p>๑) ไม่ให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นการจาบจ้วงใส่ร้าย หรือดูหมิ่นสถาบันสูงสุดของชาติ</p> <p>๒) ไม่ให้มีการเผยแพร่รายการใดที่มีการปลุกระดมยุยงให้เกิดความแตกแยก หรือต่อต้านการปกครองในระบอบประชาธิปไตย</p> <p>ให้ทุกจังหวัดและทุกอำเภอ ให้ตรวจสอบและเฝ้าระวังเคเบิลทีวี และวิทยุชุมชน ไม่ให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารใน ๒ เรื่องดังกล่าว ในการดำเนินการให้ทำความเข้าใจและขอความร่วมมือกับผู้ประกอบการเคเบิลทีวีและวิทยุชุมชนในพื้นที่ หากยังฝ่าฝืนให้ดำเนินการตามกฎหมาย และรายงานให้กระทรวงทราบ</p>	
<p>๒. การสร้างความสามัคคีและสมานฉันท์ของคนในชาติ</p>	<p>- ให้ทุกจังหวัด กำหนด ผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการอย่างเข้มข้นและต่อเนื่องในเรื่องการสร้างสามัคคีและสมานฉันท์ของคนในชาติ โดยให้พูดคุยทำความเข้าใจ เข้าถึงประชาชน ว่าแม้มีการแตกแยกทางความคิดก็สามารถอยู่ร่วมกัน และให้ถือประโยชน์ของประเทศชาติเป็นสำคัญ</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p> <p>- กรมการปกครอง</p> <p>- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น</p>
<p>๓. ขอบคุนจังหวัดที่ได้ดูแลและควบคุมสถานการณ์ในช่วงเหตุการณ์การชุมนุมของกลุ่ม นปช.</p>	<p>- ขอขอบคุนเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ที่ได้ดูแลประชาชนสถานที่ราชการ และรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ที่เกิดเหตุการณ์ไม่สงบการชุมนุมของกลุ่ม นปช.</p>	<p>- จังหวัดที่เกิดเหตุการณ์การชุมนุมของกลุ่ม นปช.</p>
<p>● ข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายถาวร เสนเนียม)</p> <p>๑. ขอบคุนข้าราชการทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือในการแก้ไขสถานการณ์ไม่ให้เกิดความรุนแรงในช่วงการชุมนุมของกลุ่ม นปช.</p>	<p>- ขอขอบคุนข้าราชการทุกฝ่ายทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ที่ให้ความร่วมมือในการแก้ไขสถานการณ์ในช่วงการชุมนุมของกลุ่ม นปช. โดยเฉพาะศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงมหาดไทย และสำนักกฎหมาย ในการเตรียมความพร้อมในเรื่องข้อกฎหมายและการประกาศต่างๆ ซึ่งเป็นการช่วยแก้ไขสถานการณ์ไม่ให้เกิดความรุนแรง</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p> <p>- ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
<p>๒. การติดตาม ตรวจสอบ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ที่เป็นความจริงต่อประชาชน</p>	<p>- ให้ผู้บริหารในทุกกระดับ ให้ความสำคัญในการติดตาม และวิเคราะห์ข่าวสาร ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เพื่อให้เข้าถึงสาระและความจริงที่ถูกต้อง รวมทั้งให้มีการเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องต่อประชาชนผ่านช่องทางการสื่อสาร ทุกรูปแบบ</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด - ทุกหน่วยงานในสังกัด กระทรวงมหาดไทย</p>
<p>๓. การเตรียมความพร้อม ในเรื่องการบังคับใช้กฎหมาย</p>	<p>- ให้ทุกจังหวัดและทุกหน่วยงาน ดำเนินการในฐานะที่เป็น หน่วยงาน “บังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย” หรือ Law enforcement โดยปฏิบัติการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ จัดตั้งทีมเตรียมการด้านกฎหมาย เพื่อเป็นการเตรียม ความพร้อมในการบังคับใช้กฎหมาย และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ต่อสังคมในเจตนารมณ์การบังคับใช้ในแต่ละเรื่อง</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด - ทุกหน่วยงานในสังกัด กระทรวงมหาดไทย</p>
<p>๔. การปรับปรุงงานด้านการข่าว ในทุกระดับ</p>	<p>- ให้ทุกจังหวัดและทุกหน่วยงาน ปรับปรุงงานด้านการข่าว ในทุกระดับ เพื่อให้สามารถคาดการณ์สถานการณ์ได้ล่วงหน้า ติดตามสถานการณ์ได้ทันเหตุการณ์ และมีข้อมูลรายละเอียด เพียงพอในการสนับสนุนการบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย ของฝ่ายกฎหมายของกระทรวง</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด - ทุกหน่วยงานในสังกัด กระทรวงมหาดไทย</p>
<p>๕. การดูแลและเฝ้าระวังสถานที่ ราชการ และจุดยุทธศาสตร์ ที่สำคัญในพื้นที่</p>	<p>- ให้ทุกจังหวัดและทุกหน่วยงาน เพิ่มความระมัดระวัง ในการดูแลสถานที่ราชการ โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและมีมาตรการในการตรวจสอบบุคคล วัสดุแปลกปลอม รวมทั้ง กำหนดมาตรการเฝ้าระวังสถานที่ ชุมชนขนาดใหญ่และจุดยุทธศาสตร์ ที่สำคัญในแต่ละพื้นที่</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด - ทุกหน่วยงานในสังกัด กระทรวงมหาดไทย</p>
<p>● <u>ข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทย</u> (นายวิชัย ศรีขวัญ)</p> <p>๑. การปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ โดยการจัดกิจกรรม “หยุดทำร้ายประเทศไทย” ในวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๒</p>	<p>- ตามที่สถาบันพระปกเกล้า ในฐานะองค์กรในเครือข่าย “หยุดทำร้ายประเทศไทย” ได้ขอความร่วมมือกระทรวงมหาดไทย สนับสนุนแนวทางการดำเนินงานในการรณรงค์ให้คนไทย ลดความขัดแย้งอย่างรุนแรงของประชาชนโดยให้ดำเนินการ ดังนี้</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด - อำเภอทุกอำเภอ - กรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น</p>

เรื่อง	รายละเอียด	การมอบหมาย
	<p>๑) เชิญชวนหน่วยงานในสังกัดและบุคลากรของกระทรวงมหาดไทยทั้งจังหวัด อำเภอ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีป้ายระบุข้อความว่า “๕ พฤษภาคม หยุดทำร้ายประเทศไทย ทุกฝ่ายหยุดใช้ความรุนแรง ” ไว้หน้าหน่วยงานตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป</p> <p>๒) ในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๒ เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. ขอเชิญชวนให้หน่วยงานของท่านและบุคลากรของจังหวัด อำเภอ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมนุมโดยสงบ สันติ ที่หน้าหน่วยงาน โดยทุกคนถือธงชาติเพื่อแสดงความเป็นชาติที่มีสี่เดียว คือธงชาติ</p> <p>ให้ทุกจังหวัด ทุกอำเภอ และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เร่งดำเนินการ เพื่อร่วมกันปกป้องสถาบันสำคัญและสร้างความสามัคคีของคนในชาติ</p>	
<p>๒. การบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ</p>	<p>- ในเรื่องการบริหารงานของจังหวัด ซึ่งมีคณะกรรมการการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (กบจ.) เป็นองค์กรหลักในการบริหารงาน และในหลายจังหวัดมีหน่วยงานต่าง ๆ ได้จัดตั้งองค์กรและแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นใหม่หลายชุด เช่น กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และรองผู้ว่าราชการจังหวัด ๑ ท่าน เป็น CSO (Chief Strategy Officer: ผู้ดำรงตำแหน่งสูงสุดทางด้านกลยุทธ์ขององค์กร) ของจังหวัดด้วย ดังนั้นเพื่อไม่ให้มีการทำงานซ้ำซ้อน ให้องค์กรและคณะกรรมการชุดอื่นๆ ที่มีใช้ กบจ. ปฏิบัติงานในลักษณะของกรรมการหรือสภาที่ปรึกษาของ กบจ. โดยเมื่อจังหวัดได้แบ่งงานตามกลุ่มภารกิจแล้วให้องค์กรและคณะกรรมการดังกล่าวประสานการดำเนินงานกับกลุ่มภารกิจต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินงานสะดวก รวดเร็ว และเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล</p>	<p>- จังหวัดทุกจังหวัด</p> <p>- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น</p>

ส่วนนโยบายและแผนรวม สำนัคนโยบายและแผน สป.

โทร. ๐ ๒๒๒๓ ๔๘๗๐ , ลี้อสาร ๕๐๕๗๗ วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๒